

Nguyễn Chí Đức trong vụ bi kịch



*Công an đã kéo lê và đập vào mặt ông Nguyễn Chí Đức hôm 17/7/2011*

Nguyễn Chí Đức, người bi kịch của chế độ Trung Quốc bị công an hành xù ba o hai năm ngoái, và a nô p đ n xin ra kho i Đa ng CSVN sau 12 năm làm Đa ng viên.

Đúng ngày sinh nhật lần thứ 36 của mình, ông Đức đã g i đ n lên đa ng u y chi bộ n i ông công tác v i nguê n vo ng "đ c ra kh i Đ ng C ng s n Vi t Nam càng s m càng t t".

Nói chuyện với BBC t Hà Nội, ông Đức cho hay đây là quyết định nh đ c ông đ a ra sau mô t quá trình suy nghĩ nghiêm túc và lâu dài.

Ông nói kể từ khi ông phấn đấu để vào Đàng và được là đàng viên đầu tiên năm 2000 khi còn là sinh viên năm thứ nhất Đàng ở Học Bách khoa Hà Nội thì khi soạn thảo lá đơn, ông đã có nhiều thay đổi về nội dung.

Ông Đức nói: "Khi rèn luyện phấn đấu để vào Đàng, tôi thấy rằng tôi muốn vào Đàng vì trong Đàng có nhiều người tốt, tôi chia sẻ tình cảm của họ".

Đức biết gia đình ông Nguyễn Chí Đức thuộc gia đình cách mạng với quá trình hoạt động lâu dài từ trước Cách mạng Tháng Tám.

Tuy nhiên trong thời gian suốt hơn 10 năm làm Đàng viên, ông Đức nói ông thấy dân xa lạ với những ý tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin và muốn theo đuổi con đường chủ nghĩa dân tộc.

"Ca mô tả quá trình dài, chúng kiến nghị bắt công trong cuộc sống, những tiêu chuẩn trong xã hội và nghe các câu chuyện về nội bộ của Đàng, tất cả những điều đó đều ảnh hưởng quyết định của tôi."

Lá đơn của ông cũng ghi thích: "Có những bất công trong cuộc sống, nghị luận trong xã hội, mâu thuẫn giữa một bộ phận không nhỏ nhân dân với ĐCSVN, mối quan hệ giữa mình và bất đồng xã hội của ĐCSVN với Đảng Cộng Sản Tàu, các biện pháp chính trị trên thế giới mà khi quán chiếu theo chủ nghĩa Mác-Lênin, từ những Hồ Chí Minh làm kim cương "soi đường cho đời" khiến tôi phải lo lắng, có khi hoang mang cực độ."

Ông cho biết: "Thức ăn ra ý định xin ra khỏi Đàng đã đến với tôi năm 2004 nhưng lúc đó chưa thể hiện được."

**'Không học Đàng'**

## Ngô Đình Diệm và biên giới Việt Nam: Ông Ngô Đình Diệm xin ra khỏi Đàng

T&#225;c Gi&#7843;: BBC

Th&#7913; N&#259;m, 13 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 19:39

---

Ông Nguyễn Chí Đức cũng nói ông cảm thấy gắn gũi với tinh thần dân tộc chu đáo nghĩa cử của các chí sỹ yêu nước như Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh và muốn đi theo con đường quốc gia dân tộc.

"Tôi cho rằng đã đến lúc ra đi, vì tôi trong Đàng tôi không giúp đỡ gì cho Đàng, mà cũng không thể nào giúp đỡ được gì tôi ấp ủ."

Thế nhưng ông Đức khẳng định như "ra khỏi Đàng không phải là chống Đàng" và ông vẫn tiếp tục góp phần của ta vào xã hội, giúp đỡ đồng bào.

Đến cuối ông nhắc lại: "Mối tình của tôi, tôi rất mong tất cả các Đàng cộng trên xem xét cho tôi được ra khỏi Đàng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt dù được chấp thuận hay bị khai trừ cũng được."

Ông Nguyễn Chí Đức là một trong những người tham gia biên giới tình chống Trung Quốc nhiều lần từ khi làn sóng biên giới tình nổi ra Hà Nội mùa hè năm ngoái.

Trong cuộc biên giới tình hôm 17/7/2011, ông đã bị công an Hà Nội đối xử thô bạo.

Đến cuối trong cuộc nói nhiều về một đoàn video chiếu hình ảnh các nhân viên an ninh mặc sắc phục và thành phần đang kéo một người thanh niên lên xe buýt sáng hôm đó.

Người thanh niên năm nay bị nắm tay chân, đẩy nằm trên đất trước khi lôi lên cửa xe buýt. Vào thời điểm đó, một nhân viên an ninh mặc thành phần áo phông màu vàng xuất hiện trước cửa xe, lấy chân đạp mạnh vào mặt người thanh niên đang nằm dúi đất khiến người này giãy tay ôm mặt.

Sau đó, người thanh niên bị vất lên xe.

## Ngô Đình Diệm bị biên u tị nh chôn ng TQ xin ra kho i Đa ng

T&#225;c Gi&#7843;: BBC

Th&#7913; N&#259;m, 13 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 19:39

---

Đó chính là Nguyễn Chí Đ c, ng i sau đó nói ông "đã b kh ng ch nh con l n... m y đ ng chí công an còn đ p (sút) t ng c ng 4 phút.

Đ p t trên đ p xu ng trong lúc mình đang còng queo". "Trong đó có 2 phút đ c ăn bánh "gi y" vào m m. M t phát tr t qua c . M t phát vào ng c."

Nh ng ông nói viê c trấn áp phũ phàng này không pha i là nguyên nhân tr c tiếp dẫn t i quyết đ nh ra kho i Đa ng cu a ông.